

เม็กซิโกและโคลอมเบียมุ่งเปิดตลาดสินค้าเกษตรไปยังเอเชีย

เนื่องด้วยสถานการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกากับกลุ่มประเทศในลาตินอเมริกา รวมถึงสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทำให้กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา โดยเฉพาะเม็กซิโก ที่แต่เดิมมุ่งเน้นการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของตนไปยังสหรัฐอเมริกา ต้องมองหาช่องทางอื่นเพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าของตน โดยมีตลาดเอเชียเป็นหนึ่งในจุดหมายที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคดังกล่าวกำลังให้ความสนใจ ดังตัวอย่างข่าวจากโคลอมเบียและเม็กซิโกต่อไปนี้

รัฐมนตรีเกษตรโคลอมเบียเดินทางเยือนจีนเพื่อเร่งรัดการเปิดตลาดเนื้อโคและอะโวคาโด



นาย Andrés Valencia Pinzón รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทโคลอมเบีย ได้นำคณะผู้แทนเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเร่งรัดกระบวนการเปิดตลาดเพื่อรับอนุญาตการส่งออกเนื้อโคและอะโวคาโดของโคลอมเบียไปยังประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร มาก

ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกในปีที่ผ่านมา ด้วยอัตราร้อยละ ๗.๙ หรือคิดเป็นมูลค่าได้ถึง ๑๒๖.๓๔๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้จีนช่วยเร่งรัดกระบวนการอนุญาตการนำเข้าเนื้อโคจากโคลอมเบีย แม้ว่าในปัจจุบันโคลอมเบียจะยังไม่ได้รับสถานะปลอดโรคระบาดในโคก็ตาม และขอให้ทางการจีนส่งคณะผู้แทนเยือนโคลอมเบียเพื่อตรวจสอบคุณภาพและสุขอนามัยของโรงงานผลิตเนื้อโคและเนื้อสุกร เพื่อพิสูจน์ว่าได้มาตรฐานที่กำหนด

ในส่วนของอะโวคาโดนั้น จะมีการกำหนดระเบียบที่ผู้ส่งออกชาวโคลอมเบียจะต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งกระบวนการออกหนังสือรับรองสุขอนามัย การขึ้นทะเบียนสถานที่ประกอบการและโรงงานบรรจุภัณฑ์ การจัดการไร่ การเฝ้าติดตาม มาตรการเฝ้าควบคุมโรคระบาด การบรรจุภัณฑ์ และการตรวจสอบและการกักกันสินค้าก่อนส่งออก ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาบันการเกษตรและปศุสัตว์โคลอมเบีย (ICA) ที่จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานศุลกากรของประเทศเพื่อให้การส่งออกอะโวคาโดเป็นไปตามมาตรฐานของจีน

ในการนี้ รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวว่าการส่งเสริมความร่วมมือและการเจรจาทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเกษตรและปศุสัตว์ของโคลอมเบียและจีน เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่รัฐบาลโคลอมเบียให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ

เม็กซิโกตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกมะม่วงไปยังญี่ปุ่น

ผู้ส่งออกมะม่วงเม็กซิโกกำลังตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดในประเทศญี่ปุ่น โดยนาย Francisco Villegas ประธานสมาคมผู้บรรจุภัณฑ์มะม่วงเพื่อส่งออกเม็กซิโก (EMEX) กล่าวว่า ตลาดประเทศญี่ปุ่นมีความน่าสนใจในการทำการค้า และแม้ว่าในปัจจุบันเม็กซิโกจะส่งออกมะม่วงไปยังประเทศดังกล่าวเพียงร้อยละ ๕ ของการส่งออกทั้งหมด แต่ก็มีโอกาสสูงที่จะสามารถเติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้

นอกจากนี้ นาย Francisco ยังเสริมอีกด้วยว่าทางสมาคมต้องการที่จะเพิ่มความหลากหลายของตลาดการส่งออก และมองเห็นว่านอกจากญี่ปุ่นแล้ว ยังมีภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นตลาดที่น่าสนใจ และจะดำเนินการเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังทั้งสองตลาด โดยเน้นการครองใจผู้บริโภคด้วยคุณภาพและสุขอนามัยของอาหาร

ประธาน EMEX ยังได้แสดงความมั่นใจถึงคุณภาพของมะม่วงเม็กซิโกที่จะช่วยผลักดันการเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อทดแทนการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา



เม็กซิโกเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดตลาดส่งออกเนื้อสัตว์ไปยังเอเชีย

สำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และคุณภาพของการเกษตรอาหาร (SENASICA) สังกัดกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเม็กซิโก (SADER) วางแผนที่จะเปิดตลาดการส่งออกเครื่องในสุกรไปยังจีน เนื้อโคไปยังญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน

และเปรู และสัตว์ปีกไปยังนิการากัว และตั้งเป้าที่จะกลับมาส่งออกเนื้อม้าไปยังสหภาพยุโรป (EU) และเนื้อโคไปยังรัสเซียอีกครั้งในเร็ววันนี้ โดยได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขอนามัยของแต่ละประเทศเพื่อรับทราบระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัยสัตว์ที่เม็กซิโกต้องดำเนินการเพื่อสามารถส่งสินค้าดังกล่าวไปยังประเทศเหล่านั้นได้ รายละเอียดแผนการสำหรับตลาดในทวีปเอเชีย มีดังต่อไปนี้

- สาธารณรัฐประชาชนจีน

เม็กซิโกกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อจัดทำข้อตกลงเรื่องการค้าเครื่องในสุกร โดยได้เสนอร่างข้อตกลงไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะนำไปแนบเพิ่มเติมในข้อตกลงการส่งออกเนื้อสุกรที่รัฐบาลจีนได้อนุญาตแล้ว

- ญี่ปุ่น

ในปัจจุบัน เม็กซิโกสามารถส่งออกเนื้อโคติดกระดูกไปยังญี่ปุ่นได้ โดยไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุ ของ โค และกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อขออนุญาตการส่งออกเนื้อโคติดกระดูกสันหลัง

- **สิงคโปร์**

ในส่วนของสิงคโปร์ เม็กซิโกอยู่ในระหว่างการกำหนดรูปแบบของหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์เพื่อการส่งออก สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญของสิงคโปร์ที่ได้เดินทางมาเยือนเม็กซิโกแล้วเมื่อปี ๒๕๖๑ เพื่อที่จะได้เริ่มส่งออกเนื้อโคไปยังประเทศดังกล่าวได้โดยเร็ว

- **ไต้หวัน**

คณะผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันจะเดินทางเยือนเม็กซิโกในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการตรวจสอบสถานประกอบการเนื้อโคที่จะส่งออก

อนึ่ง เม็กซิโกเป็น 1 ใน 5 ประเทศในโลกที่ได้รับการรับรองสถานะปลอดเชื้อโรคในสัตว์หกชนิดจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้แก่ โรคปากเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์สุกร โรควัวบ้า โรคซีบีพีพี กาฬโรคในม้า และโรคระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบหนึ่งในการทำการค้าระหว่างประเทศของเม็กซิโก

ที่มา: <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-viaja-a-China-para-acelerar-la-apertura-de-este-mercado-para-la-carne-y-el-aguacate-colombiano.aspx/>

และ <https://www.inforural.com.mx/el-mango-de-mexico-pone-sus-miras-en-el-mercado-de-japon/>

และ <https://www.inforural.com.mx/prepara-sader-apertura-de-seis-nuevos-mercados-de-exportacion-de-carnicos-y-la-reactivacion-de-dos-mas/>

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

สิงหาคม ๒๕๖๒